



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๙

เรื่องที่ยี่หนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยมี ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาวลลิตา ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุม รับทราบเรื่อง นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ ประธานกรรมการบริหาร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก่อนเดินทางมาร่วมชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่าง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารจัดการของ หน่วยงานทาง (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้อนุญาตให้นางชลิตา โชติยกุล อนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานกรรมการและกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการตอบชี้แจง

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ผลการลงมติ ที่ประชุมมติ	
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี
งดออกเสียง	๑๐ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	๑ เสียง

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้ นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย และนายอนุชา เศรษฐเสถียร อนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปรายกรรมการตอบชี้แจง

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ กับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ผลการลงมติ ที่ประชุมมติ	
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ	๒ เสียง
งดออกเสียง	๑๒ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี

เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยนายคำคุณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมการและโฆษกกรรมการฯ ขอนำเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานปฏิรูป จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง “การวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีการปฏิรูป เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอแนวทางการปฏิรูปเพื่อวางมาตรฐานแนวทางในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์โดยสรุปได้ ดังนี้

๑) ข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไปให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส

๒) ข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปถึงผู้บัญชาการให้พิจารณาเรียงตามลำดับ ตามบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ ความสามารถ และความประพฤติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนตำแหน่งว่าง และอีกร้อยละ ๓๐ ให้พิจารณาเรียงลำดับตามบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเช่นเดียวกัน เว้นแต่จะมีเหตุผล ความจำเป็น ให้ข้ามลำดับอาวุโสได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร.

ทั้งนี้ การปฏิรูปตามแนวทางของคณะกรรมการได้ดำเนินการโดยสอดคล้องกับร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงมติ มาตรา ๒๕๘ ง. (๔)

๒. เรื่อง “การปฏิรูปนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยที่ประชุมเห็นชอบ และมีมติบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่องที่ ๒ กำหนดนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป เรื่อง “การวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติให้งดการประชุม

เรื่องที่สาม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งที่ ๒ ระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับองค์กรเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒ ระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ ๕๒ องค์กรเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมกันนี้นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาวลลิตร์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่สอง ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ องค์กรเครือข่ายสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้อยู่จำนวน ๕๒ องค์กร เช่น สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขสภาเกษตรกรแห่งชาติ สหภาพครูแห่งชาติ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยสมาพันธ์องค์กรพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทยสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยสมาคมตำรวจ สมาคมโลออนส์สากลภาค ๓๑๐๐ ประเทศไทยสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสภานักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน กอ.รมน. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตดอนเมืองคณะกรรมการบริหาร อปพร. กรุงเทพมหานครศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อความ

มันคงอย่างยั่งยืนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับองค์กรเครือข่ายนั้นเพื่อแสดงว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกัน ร่วมกันผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ทั้ง ๑๑ ด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน โดยทั้ง ๓๐ องค์กรเครือข่ายจะร่วมมือกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ใน ๕ ภารกิจหลักคือ

๑. ร่วมเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศสู่สมาชิกองค์กรและสาธารณชน
๒. ร่วม จัด ตั้ง และ ดำ เนิน การ พ ฒ นา ส ท ษ า บ ัน ก า ร ป ฎิ ร ู ป (Reform Academy)
๓. ร่วมดำเนินการพัฒนาผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader)
๔. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"ปฏิรูปทั่วไทย"
๕. ร่วมขยายองค์กรเครือข่ายร่วมปฏิรูปประเทศ

โดยมีคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้เกิดขบวนการปฏิรูป(Reform Movement) ในทุกระดับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว และเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิรูปประเทศเกิดความตื่นตัวและตระหนักเห็นถึงความสำคัญว่าการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญอีกประการคือ การปฏิรูปประเทศต้องมีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจึงได้เริ่มยุทธศาสตร์"เครือข่ายปฏิรูปทั่วไทย"ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมาจนสามารถบรรลุความตกลงมีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ กับ ๒๐ องค์กร และในวันนี้เป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ ๒จนถึงขณะนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีเครือข่ายจำนวน ๗๒ องค์กร และจะขยายผลต่อไปเพื่อขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

เรื่องที่ ๔ ความสำเร็จสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นเป็นศาลชำนาญพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสภานิติฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ร้อยเอก ทินพันธ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แถลงถึงความสำเร็จสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นเป็นศาลชำนาญพิเศษ

ก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในความรับผิดชอบของศาลอาญา แต่ในท่ามกลางปัญหาการทุจริตที่มากมายและทวีความรุนแรงขึ้น จึงยากที่ศาลปกติจะรับมือกับปัญหาการทุจริตได้ไหว ท่าน พล.อ. ประยุทธ์ จึงมีดำริให้มีการปฏิรูปครั้งที่สำคัญยิ่ง โดยให้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว ซึ่งคำริของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สอดคล้องกับการผลักดันของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีความเห็นหนักแน่นว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องให้มีศาลดังกล่าวโดยเร็ว และถือเป็นความเร่งด่วนของการปฏิรูป

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นเป็นศาลชำนาญพิเศษ มีฐานะเป็นกรม ซึ่งการนี้ก็ได้ได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจให้มีการปฏิรูปโดยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นศาลชำนาญพิเศษ มีฐานะเป็นกรม เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ แล้วร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ก็ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๙ และเป็นที่น่ายินดีว่า วาระ ๒ และวาระ ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นวาระพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ (ศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ซึ่งคาดว่าจะการดำเนินการจัดตั้งศาลและการรับดำเนินคดีของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะเริ่มได้ประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ การมีศาลดังกล่าวจะทำให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น และเมื่อถึงวันนั้น “กรรมชั่วจะติดปีกบินหรือลอยนวลอีกต่อไปไม่ได้” ซึ่งเป็นความปรารถนาของสังคมไทยที่รอกันมาช้านาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้

พร้อมกันนี้ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยังได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า สื่อมวลชนมีอาชีพที่ต้องสอดส่องมองโลกในทุกมิติอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าอาชีพอื่นใด เพื่อรายงานให้มวลชนได้ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ สื่อมวลชนย่อมตระหนักรู้ดีว่ากฎหมายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้จำกัดอยู่เพียงวงแคบ คือตีกรอบไว้เฉพาะการทุจริตและประพฤติมิชอบในทรัพย์สินข้าวของ เงินทองของคนอื่นหรือของรัฐเท่านั้น แต่ยังมี การทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบอื่นอีกมากมาย ซึ่งกฎหมายยังครอบคลุมไม่ถึง สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตกฎหมายฉบับนี้เป็นภัยคุกคามต่อ “เรา” ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเลย เช่น การทุจริตต่อคุณธรรม การทุจริตต่อจริยธรรม การทุจริตต่อสังคม การทุจริตต่อการเมือง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงอยากวิงวอนขอร้องต่อสื่อมวลชน ต่อประชาชนทั้งหลายให้ได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงเพื่อช่วยกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่สำหรับลูกหลานของเราสืบไป

.....